



สัปดาห์สาร

วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง 70110 โทร. 0-3221-1188 โทรสาร 0-3234-1094

นักบุญเปาโล



28 มิถุนายน 2008 - 29 มิถุนายน 2009



“ความรักให้อภัยทุกอย่าง
เชื่อทุกอย่าง หวังทุกอย่าง
อดทนทุกอย่าง
ความรักไม่มีสิ้นสุด”
(1 คร 13:7-8ก)

2009

วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2009 ปีที่ 43 ฉบับที่ 2371

อาทิตย์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา ปี B

พระวาจา (มก 6:1-6ก)

เวลานั้น พระเยซูเจ้าเสด็จออกจากที่นั่นกลับไปยังถิ่นกำเนิดของพระองค์ บรรดาศิษย์ติดตามไปด้วย ครั้นถึงวันสัปดาห์โตพระองค์ทรงเริ่มสั่งสอนในศาลาธรรม ผู้ฟังมากมายต่างประหลาดใจ และพูดว่า “เขาเอาเรื่องทั้งหมดนี้มาจากไหน ปรัชญาที่เขาได้รับมานี้คืออะไร อะไรคืออัศจรรย์ที่สำเร็จด้วยมือของเขา คนนี้เป็นช่างไม้ ลูกนางมารีย์ เป็นพี่น้องของยากอบ โยเซฟ ยูดาและซีโมนไม่ใช่หรือ พี่สาวน้องสาวของเขาก็อยู่ที่นั่นกับพวกเรามิใช่หรือ” คนเหล่านั้นรู้สึกสะอิดสะเอียนและไม่ยอมรับพระองค์

พระเยซูเจ้าตรัสแก่เขาว่า “ประกาศกย่อมไม่ถูกเหยียดหยามนอกจากในถิ่นกำเนิดท่ามกลางวงศ์ญาติ และในบ้านของตน” พระองค์ทรงทำอัศจรรย์ที่นั่นไม่ได้ นอกจากทรงปลพระหัตถ์ รักษาผู้เจ็บป่วยบางคนให้หายจากโรคภัย พระองค์ทรงแปลกพระทัยที่เขาเหล่านั้นไม่มีความเชื่อ

“ประกาศกย่อมไม่ถูกเหยียดหยาม
นอกจากในถิ่นกำเนิดท่ามกลางวงศ์ญาติ
และในบ้านของตน”

หัวข้อ	การประกาศข่าวดีในทุกสถานที่แม้มีอุปสรรค
ธรรมล้ำลึก	พระคริสตเจ้าทรงเผชิญกับปัญหาเมื่อทรงเทศน์สอน
ท่าที	การประกาศข่าวดีสำหรับทุกคน
การดำเนินชีวิต	เราจะแสดงตนเป็นคริสตชนที่ดี โดยประพฤติปฏิบัติตนตาม บทบัญญัติของพระเจ้าอย่างเคร่งครัด

บทอ่านที่หนึ่ง : - อสค 2:2-5

ประกาศกเอเสเคียลได้รับพระบัญชาจากพระเจ้า ให้ประกาศข่าวดีแก่ชาวอิสราเอล แม้พวกเขาจะไม่ฟังก็ตาม เขาจะต้องตั้งเต็นท์เพื่อนร่วมชาติ ให้กลับใจและนอบน้อมเชื่อฟังพระองค์

บทอ่านที่สอง : - 2 คร 12:7-10

นักบุญเปาโลได้เชื่อเชิญเราให้มองเห็นพระคริสตเจ้าในตัวท่าน ท่านยอมรับความอ่อนแอ การถูกสบประมาท และการถูกข่มเหงต่างๆ เพราะความรักต่อพระคริสตเจ้า

พระวรสาร : - มก 6:1-6

ประชาชนในถิ่นกำเนิดของพระเยซูเจ้าไม่ต้อนรับพระองค์ พวกเขารู้สึกสะอิดใจในการเทศน์สอนของพระองค์ พระองค์ทรงทำอัศจรรย์ที่นั่นไม่ได้ เพราะเขาเหล่านั้นไม่มีความเชื่อ

ประสานงานพิธีกรรม วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม ค.ศ. 2009

พิธีขอบพระคุณ	ประธาน	พิธีกร	ผู้อ่านบทอ่าน	เก็บตุ๊กตา	เชิญของถวาย
07.00 น.	พ่อสุพจน์	คามิลเลียน	คุณศักดิ์ - คุณศรีสุดา	คุณวีระ	คุณรุ่งอรุณ
09.00 น.	พ่อเจ้าวัด	คุณกัลยา	คุณจิราวรรณ - คุณวิไล	คุณวรินทร์	คุณวิชุดา
19.00 น.	พ่อมพล	อัครบูรณ	คุณเสรินทร์ - คุณดวงเดือน	คุณจันทร์เพ็ญ	คุณสุภาพร

- - จากพระวาจาสุกษีวัต - -



พระเยซูเจ้าเสด็จกลับไปยังเมืองนาซาเร็ธ ถิ่นกำเนิดของพระองค์ ไม่ใช่เพื่อเยี่ยมบ้านและญาติพี่น้องเป็นการส่วนตัว แต่ทรงนำบรรดาศิษย์ติดตามไปด้วย ซึ่งเท่ากับว่าพระองค์เสด็จไปในฐานะ "รับบี" หรือ "อาจารย์" ที่ส่วนใหญ่มักเดินทางสั่งสอนไปทั่ว โดยมีศิษย์ใกล้ชิดแวดล้อมอยู่กลุ่มหนึ่ง และที่บ้านเกิดนี่เองที่พระองค์ทรงถูกท้าทายอย่างหนัก แถมยังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงโดยคนที่รู้จักพระองค์ตั้งแต่เป็นเด็ก

พระองค์เสด็จไปสั่งสอนในศาลาธรรม แต่แทนที่พวกเขาจะชื่นชมในคำสอนและกิจการของพระองค์ พวกเขากลับไม่ยอมรับพระองค์ ถูกถูกเหยียดหยามพระองค์ และรู้สึกสะอึดใจในปรีชาญาณและอัศจรรย์ที่สำเร็จด้วยน้ำมือของพระองค์

จากพระวรสาร เราสามารถระบุสาเหตุที่ทำให้ชาวนาซาเร็ธไม่ยอมรับพระองค์ได้ดังนี้

1. "คนนี้เป็นช่างไม้ไม่ใช่หรือ"

อันที่จริงคำกรีก "เทคโตน" ซึ่งแปลว่า "ช่างไม้" นั้น มีความหมายมากกว่าคนที่ทำงานเกี่ยวกับไม้ธรรมดาๆ เช่น ทำประตูหรือหน้าต่างบ้าน แต่หมายถึงบุคคลระดับ "ช่าง" หรือ "ผู้ชำนาญการพิเศษ" ในหนังสือของโฮเมอร์กล่าวถึง "เทคโตน" ว่าเป็นผู้สร้างเรือ สร้างบ้าน และสร้างพระวิหาร กล่าวโดยสรุปคือ "เทคโตน" เป็นบุคคลระดับที่สามารถสร้างสรรคงานฝีมือด้วยมือเปล่า หรือใช้เครื่องมือที่เรียบง่ายที่สุด แต่แทนที่ชาวนาซาเร็ธจะพูดถึงพระองค์ว่า "คนนี้เป็นถึงช่างไม้" พวกเขากลับพูดว่า "คนนี้เป็นช่างไม้ไม่ใช่หรือ" เห็นได้ชัดเจนว่าพวกเขาไม่ยอมรับพระองค์ให้เป็นผู้มีความสามารถพิเศษ หรือเป็นผู้ชำนาญงานไม้ ตรงกันข้าม พวกเขาพูดถึงพระองค์แบบถูกเหยียดหยาม

พวกเขามองเห็นพระองค์เป็น "คนงานชั้นต่ำ" เป็น "คนงานกระจอก" เป็น "คนงานธรรมดา" คนระดับนี้จะมีปรีชาญาณและทำอัศจรรย์ได้อย่างไรกัน แต่สำหรับเราคริสตชน นี่คือการตียศอันยิ่งใหญ่สูงสุดของมนุษยชาติ ที่องค์พระผู้เป็นเจ้า เมื่อเสด็จมายังโลกนี้ ทรงน้อมรับชีวิตแบบสามัญชน และทำงานแบบธรรมดาๆ เพื่อยังชีพ

พระองค์ทรงร่วมชะตากรรมเดียวกันกับเรา โดยไม่มีข้อยกเว้นแม้แต่ประการเดียว เมื่อมีพระองค์อยู่เคียงข้างและร่วมชะตากรรมใกล้ชิดเช่นนี้ โศกชะดาราตี ชาติกำเนิด หรือแม้แต่บรรดาดวงศาคณาญาติของเราแต่ละคน ล้วนไม่ใช่สาระสำคัญ สาระสำคัญคือ แม้เราจะเป็นผู้ต่ำต้อยที่สุด เราก็มีพระเจ้าอยู่เคียงข้างเรา

เราจึงต้องไม่พลาดท่า ไปประเมินค่าผู้อื่นจากสิ่งภายนอกหรือสิ่งละอันพันละน้อย โดยไม่ดูให้ลึกถึงสาระสำคัญในมนุษย์แต่ละคน หาไม่แล้วเราก็ทำตัวเหมือนชาวนาซาเรธ

2. "นี่ลูกนางมารีย์ไม่ใช่หรือ"

การเรียกพระองค์เป็น "ลูกนางมารีย์" แสดงว่าโยเซฟคงเสียชีวิตไปแล้ว และการที่พวกเขาเรียกพระองค์ "เป็นพี่น้องของยากอบ โยเสท ยูดาและซีโมน" ลึกลับรู้ว่า "พี่สาวน้องสาวของเขาที่อยู่ที่นี่กับพวกเรา" แสดงว่าพวกเขารู้จักครอบครัวและพี่น้องของพระองค์เป็นอย่างดี แต่น่าเสียดายที่การรู้จักมักคุ้นกับครอบครัวของพระองค์ กลับทำให้พวกเขาดูหมิ่นเหยียดหยามพระองค์

ไซมัส แคมพ์เบล เป็นกวีที่มีชื่อเสียงมากคนหนึ่ง เมื่อจัดพิมพ์บทประพันธ์เล่มแรกเสร็จ เขาส่งหนังสือผลงานให้คุณพ่อผู้สูงอายุของเขาเล่มหนึ่ง หลังจากหยิบหนังสือขึ้นมาพินิจพิเคราะห์ การเข้าเล่มอย่างละเอียด โดยไม่สนใจเปิดอ่านแม้แต่สารบัญของหนังสือแล้ว คุณพ่อก็เอ่ยขึ้นว่า "แหม! ใครจะไปนึกว่าไอ้ทอม (ไซมัส) มันจะทำหนังสือแบบนี้ได้"

เขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยว่า ลูกชายของเขาจะจัดพิมพ์หนังสือสวยๆ แบบนี้ได้ ยิ่งเนื้อหาข้างในเล่มยิ่งไม่ต้องพูดถึง เพราะความใกล้ชิดแท้ๆ ที่ทำให้เขามองไม่เห็นความยิ่งใหญ่ของบุตรชาย

ทั้งที่จริงๆ แล้ว ยิ่งใกล้ชิดกันมากเท่าใด เรายิ่งน่าจะเห็นความดีและความยิ่งใหญ่ของกันและกันเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น เหมือนเรายังใกล้ชิดพระเยซูเจ้ามากเท่าใด เรายิ่งรู้จักพระองค์มากขึ้นเท่านั้น และหากได้รู้จักพระองค์แล้ว ไม่มีทางเลยที่เราจะไม่รักพระองค์



- - ข้อคิดใจ - -

1. ข้าพเจ้าจะประกาศข่าวดีของพระคริสตเจ้า ในท่ามกลางเพื่อนพี่น้องของข้าพเจ้า
2. ข้าพเจ้าจะไม่ห่อเหี่ยวในการประกาศข่าวดี แม้จะต้องประสบกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ
3. ข้าพเจ้าจะยอมรับความอ่อนแอ การถูกสบประมาท และการถูกข่มเหง ด้วยความเพียรทน เพราะความรักต่อพระคริสตเจ้า



จดหมายนักบุญเปาโล ถึง สัตบุรุษวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง

เปาโล ผู้รับใช้ของพระคริสตเยซู ที่พระเจ้าทรงเรียกมาเป็นอัครสาวก และทรงมอบหมายให้ประกาศข่าวดีของพระเจ้า ข่าวดีนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมล้ำลึกเรื่องความตาย การกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า และความเป็นหนึ่งเดียวของคริสตชน เราจะได้รับกำลังใจในการประกาศข่าวดีจากความเชื่อของท่านทั้งหลายและความเชื่อของเราเอง สัตบุรุษวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง ทุกท่านผู้ที่พระเจ้าทรงรัก ขอพระพรหมทานและสันติสุขจากพระเจ้า สถิตอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด

พี่น้องทั้งหลาย โลกกันที่ยิ่งใหญ่ที่สุด โลกกันที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้นำของพวกท่าน เราจะขอประกาศพระธรรมล้ำลึกอันว่าด้วยเรื่องพระองค์ทรงถูกทรมานเพื่อเราคริสตชน ทำไมพระองค์จึงทรงยอมถูกทรมาน ทำไมพระองค์จึงทรงยอมถูกประจาน และทำไมกันเล่าพระองค์จึงทรงยอมสิ้นพระชนม์ ในเมื่อพระองค์มิได้ทำผิดประการใดเลย ท่านทั้งหลายซึ่งเป็นคนบาป ที่พระองค์ทรงถูกฆี้น และทรงถูกตรึงบนไม้กางเขน อย่างทุกข์ทรมานก็เพื่อไถ่บาปของคริสตชนผู้ที่พระองค์ทรงรัก เพื่อให้คริสตชนของพระองค์รอดพ้น โดยอาศัยพระโลหิตของพระองค์เอง ท่านทั้งหลายจงภูมิใจในพระองค์เถิด และจงภูมิใจในความทุกข์ เพราะความทุกข์ก่อให้เกิดความ پاکเพียร ความสำเร็จ และคุณธรรมที่แท้จริง ทุกสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดความหวังที่ไม่มีทางผิดหวัง เพราะพระองค์ได้ทรงมอบความรักลงมาในใจของเรา ยามที่เราอ่อนแอจนเกิดบาป พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อบาปของเรา และทรงกลับคืนพระชนมชีพเพื่อให้เราเป็นผู้ชอบธรรม พระองค์ทรงยอมทนทุกข์ทรมานทุกอย่างเพื่อให้เราคริสตชนทุกคนพ้นจากบาปทั้งหมด พี่น้องทั้งหลาย เราหวังว่าพวกท่านจะไม่สิ้นพระองค์ จงกระทำแต่ความดี โดยหลีกเลี่ยงบาปทั้งหลาย และเชื่อในพระองค์ พระเยซูเจ้าทรงสอนไว้ว่า ท่านจะอยู่ในเรา และเราจะอยู่ในท่าน ถ้าพวกท่านต้องการทำสิ่งใดจงคิดถึงพระเยซูเจ้าผู้ที่รักท่านอยู่เสมอเถิด การที่คริสตชนทุกคนกลับเป็นคนใหม่คนเดียวในพระองค์นั้นเป็นเพราะ พระองค์คือสันติของพวกเรา ไม้กางเขนเป็นเครื่องหมายที่ทำให้เราคืนดี และรวมเป็นกายเดียวกับพระองค์ พระเยซูเจ้าทรงหวังให้คริสตชนทุกคนดำเนินชีวิตตามแนวทางของพระองค์ โปรดจงระลึกถึงอยู่เสมอเถิดว่า ร่างกายและจิตใจของพวกท่านเป็นพระวิหารของพระจิตเจ้า พวกท่านได้รับอภิสิรภาพจากพระเจ้า จง

อย่าเห็นแก่ตัว หรือทำตามใจตนเอง แต่จงเห็นใจกันและรับใช้ซึ่งกันและกันด้วยความรัก ตามธรรม
พระบัญญัติที่ว่า จงรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง ท่านทั้งหลาย สิ่งที่เราจะบอกนี้ เป็นสิ่งที่พระเยซู
เจ้าไม่ทรงพอพระทัย และเป็นสิ่งที่พวกท่านจะไม่ได้รับพระอาณาจักรของพระเจ้าเป็นมรดก นั่นก็คือ
การคิดประเวณี การเป็นศัตรูกัน การทะเลาะวิวาท ความอิจฉาริษยา การแตกแยกแบ่งพรรคแบ่งพวก
การเบียดเบียน และอีกหลายประการ เรามอบเพื่อเตือนใจพวกท่าน พี่น้องทั้งหลาย พระองค์คริสต์ไว้ว่า
เรามีพวกท่านคอยดูแลพระวิหารของเราแล้ว จงรักษาไว้ด้วยใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเชื่อ และใจที่
บริสุทธิ์ จงสำนึกเสมอว่าพวกท่านได้รับการอภัยแล้ว เราขอพูดและย้ำเตือนพวกท่านทั้งหลายว่าจง
ดำเนินชีวิตโดยมีสติ ความคิดที่ดี และอาศัยความดี ผู้ที่เดินทางในความมืด เขาเหล่านั้นมีความโง่
เขลา มีจิตใจที่ไม่บริสุทธิ์และแข็งกระด้าง เราเชื่อว่าสัตบุรุษวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง เดินทางใน
ความสว่างตามแนวทางของพระเยซูเจ้า พวกท่านจะอย่างไรดีให้พวกเขาที่เดินทางในความมืดกลับ
ใจเป็นคริสตชนที่ดี ถ้าเป็นเราเอง เราจะบอกพวกเขาให้ฟังเรื่องราวของพระเยซูเจ้า บอกถึงคำสอน
ของพระองค์ และเตือนสติพวกเขา เราจะเริ่มพูดกับพวกเขาว่า พวกท่านที่ตกอยู่ในบาปจงกลับใจเสีย
เถิด เพื่อพวกท่านเองจะได้มีชีวิตนิรันดร์ พวกท่านรู้หรือไม่ว่าในตัวของพวกเขาเหล่านั้นมีพระเจ้าสถิต
อยู่ เราเชื่อว่าพวกท่านคงรู้ดี แล้วทำไมกันพวกท่านถึงยอมตกเป็นทาสของบาปอยู่อีกเล่า จงกลับใจ
เถิดและเดินตามทางของพระองค์ จงมีจิตใจที่ดีและคิดใหม่เถิด จงอย่าพูดคำเสวเลใดๆ พูดแต่สิ่งดีๆ เพื่อ
ประโยชน์แก่ตัวท่าน จงอย่าทำให้พระเยซูเจ้าเศร้าเสียใจอีกเลย ท่านจงหลีกเลี่ยงความโกรธ ความ
อูสาหมก การนินทาว่าร้าย และสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลาย จงมีเมตตาต่อกัน และให้อภัยกัน จงแสวงหาแต่สิ่ง
ที่พระเจ้าพอพระทัย ถ้าท่านกลับใจและปฏิบัติสิ่งที่ดีเหล่านี้ได้ จงเชื่อในพระองค์เถิด เพราะพระองค์
จะประทานพระพรหมทานให้ท่านเปลี่ยนแนวทางเดินให้เดินในทางสว่าง นี่แหละคือชีวิตใหม่ในพระ
คริสต์เจ้า สัตบุรุษวัดนักบุญโยเซฟทั้งหลาย ท่านสามารถทำตามแบบของเรา หรือแนวคิดของท่าน
เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้น เดินทางเคียงกันกับท่านเถิด ท่านทั้งหลายจงคิดให้ถี่ถ้วนว่าจะดำเนินชีวิต
อย่างไรไม่ให้ขาดสติ และพระองค์จะรอพวกท่านมาอยู่ด้วยกันกับพระองค์ในสวรรค์อย่างนิรันดร์

สัตบุรุษวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่งทุกท่าน จงจำไว้เสมอเถิดว่า มีผู้หนึ่งที่ทรงรักพวกท่าน
มาก และอยู่เคียงข้างพวกท่านมาเสมอ ผู้นั้นก็คือ พระเยซูเจ้า แม้ในยามที่พวกท่านอ่อนแอจน
ก่อให้เกิดบาป พระองค์ไม่เคยทิ้งพวกท่านให้ตกเป็นทาสของบาป แต่เป็นพระองค์เองที่ยอมถูก
ทรมาน เพื่อพวกท่านทั้งหลายจะได้พ้นจากบาป และในยามที่พวกท่านเป็นสุข พระองค์ก็เป็นสุขยิ่ง
กว่าพวกท่านเสมอ เพราะพระองค์ทรงพอพระทัยที่พวกท่านเดินในทางสว่าง พวกท่านทั้งหลายจง

ชื่นชมเถิด จงทำคนให้ได้อยู่ในอ้อมพระหัตถ์ของพระองค์เสมอเถิด จงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน จงดำเนินชีวิตอย่างสันติตามแนวทางของพระองค์ แล้วพระเจ้าก็จะสถิตอยู่กับท่าน โดยอาศัยความรักและความบริสุทธิ์ของท่าน สักบุญวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่งทุกท่าน ขอพระองค์ประทานสันติสุข ความรัก ความไว้วางใจในพระองค์ และความเชื่อแก่ท่านทั้งหลายเถิด ขอพระพรหมทานจงสถิตอยู่กับบรรดาผู้ที่รักพระเยซูเจ้าพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของเราไปเสมอเถิด

น.ส.ณัชชา มีกรรม์

(เยาวชนวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง ที่ได้รางวัลเรียงความ หัวข้อ
"จดหมายนักบุญเปาโล ถึง สักบุญวัดนักบุญโยเซฟ")

ปวงชน

สฤงฆ์

ประกาศศีลสมรส

นางสาวโรชา ปัทมา มหัทธพงษ์ ธิดาของ นายโยเซฟ ชัยยันต์ และ นางอันนา อภิญญา มหัทธพงษ์ (สมาชิกกลุ่ม 10A) จะเข้าพิธีสมรส กับ นายบัณฑิตชัย บุญมี บุตรของ นายอุ้น และ นางยงค์ บุญมี (ชาว จ.นครนายก) ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม ค.ศ. 2009 เวลา 15.00 น. ณ วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง

ทางวัดขอแสดงความยินดีและร่วมใจภาวนาให้ พี่น้องท่านใดเห็นว่ามีข้อขัดขวางสำหรับคู่สมรสนี้ ต้องแจ้งให้คู่หมั้นหรือพระสังฆราชทราบโดยด่วนก่อนที่จะเข้าสู่พิธีสมรสนั้น

งดกิจกรรมวันเสาร์

วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 2009 งดกิจกรรมวันเสาร์หนึ่งวัน เนื่องจากคู่หมั้น และ คู่ผู้สอนไปร่วมงานอภิเษกพระสังฆราช

ฉลองวัดนักบุญเบเนดิกโต โป่งขย

ขอเชิญพี่น้องสักบุญร่วมโมทนาคุณพระเจ้า โอกาสฉลองวัดนักบุญเบเนดิกโต โป่งขย ในวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม ค.ศ. 2009 เวลา 10.00 น. (มีรถบัสออกจากหน้าวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง เวลา 8.30 น.)



ปฏิทิน พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณประจำสัปดาห์

วัน - เวลา	กรกฎาคม 2009 สำหรับ	ผู้ขอ
อาทิตย์ที่ 5 07.00 น. 09.00 น. 19.00 น.	อาทิตย์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา สุขสำราญ ลูกหลาน สุขสำราญ สัตบุรุษทุกคน สุขสำราญ คุณพิมพ์พร ธรรมสมบัติ	คุณชะโลม - คุณประเสริฐ วัด คุณพิมพ์พร
จันทร์ที่ 6 19.00 น.	น.มารีย์ กอเรตตี พรหมจารีและมรณสักขี อุทิศแด่ เปาโล ประสพ เจริญจิตต์ (ครบ 1 ปี) อุทิศแด่ เปาโล วิศิษฐ์ ว่างตาล	ภรรยา - ลูกหลาน ลูก
อังคารที่ 7 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา อุทิศแด่ โยเซฟ กิจ - ฟรังซิสกา ยู่เกีย ทรัพย์เย็น	คุณสมปอง
พุธที่ 8 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา อุทิศแด่ โยเซฟ ถิ่นถี้ - มารีย์อัยม ตุลาเดซาร์กซ์ อุทิศแด่ โทมัส ไพศาล - มาร์ธา ปู่ย วงศ์จีน	ลูก - หลาน คุณปรานอม อุ้นทรัพย์
พฤหัสบดีที่ 9 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา อุทิศแด่ คาทารีนา ประภา แซ่อึ้ง เปโตร สันติ กษิติกุล	คุณรัชนี
ศุกร์ที่ 10 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา อุทิศแด่ โยเซฟ สุรเทพ สุเสงี่ยม	ภรรยา - ลูกหลาน
เสาร์ที่ 11 19.00 น.	ระลึกถึง น.เบเนดิกต์ เจ้าอธิการ สุขสำราญ คุณนารี แซ่โหว	คุณนารี